

Cảnh giác với Gian Lừa và Lừa đảo

Release Date: Tháng 7 16, 2023

Thậm chí khi bạn thấy thông tin phớt lờ cao, chúng nhận mức tiêu vào những người sống sót sau thảm họa, vì chúng cho rằng những người này là mức tiêu dành cho các trò lừa đảo của chúng.

Những người sống sót sau thảm họa nên cảnh giác trước những trò gian lận và lừa đảo có thể xảy ra bất cứ lúc nào. FEMA khuyến khích những người sống sót cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận tiềm ẩn nào của những kẻ lừa đảo, kẻ trộm danh tính và các kỹ thuật phớt lờ khác.

Mọi người nếu có nghi ngờ về gian lận hoặc lừa đảo, xin hãy gọi cho Trung tâm Dãy Nóng về Gian Lừa Thảm họa của FEMA theo số 866-720-5721, TTY gọi 711. Số tiền thoả miễn phí này hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Các trò lừa đảo phớt lờ bao gồm các cuộc gọi điện thoại từ những kẻ tống tiền là làm việc cho FEMA. Những người gọi có thể hỏi về sự an sinh xã hội, thu nhập hoặc thông tin ngân hàng của bạn.

Những người sống sót cũng bao gồm tin tức về mặt người tống tiền là nhân viên hỗ trợ thảm họa xin tiền. FEMA không chấp nhận bất kỳ hoạt động kinh doanh thặng dư, sản phẩm hoặc dịch vụ nào và nhân viên hỗ trợ thảm họa của phớt lờ và liên bang không xin tiền hoặc nhận tiền.

FEMA cung cấp hỗ trợ khước phục thảm họa bất kỳ chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm cả quyền LGBT), khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc địa vị kinh tế. Nếu bạn cho rằng các quy định dân sự của mình đang bị vi phạm thì bạn có thể gọi cho Trung tâm Dãy Nóng hỗ trợ Dân quy định theo số 833-285-7448.

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 1 tại twitter.com/FEMARegion1 hoặc trang Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA.

Để biết thông tin cập nhật về hoạt động phòng ngừa và phục hồi của Vermont, hãy theo dõi Vermont Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Tình



FEMA

Page 1 of 2

Tr?ng Kh?n C?p Vermont) twitter.com/vemvt trên Twitter và Facebook facebook.com/vermontemergencymanagement.



FEMA